



Nền tảng của sự phát triển

■ MAI ANH

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

Với phương châm coi nghiên cứu khoa học là một trong những thước đo nền tảng cho sự phát triển, Trường ĐHKHT luôn chú trọng đầu tư các nguồn lực cần thiết để tăng cường các hoạt động KH&CN, không ngừng phát triển những giá trị gia tăng mới, dẫn tiếp cận những chuẩn mực quốc tế. Nhờ đó, Nhà trường đã được xếp thứ hạng cao về công bố quốc tế ISI theo phân ngành Kinh tế và Kinh doanh.

Trong năm 2016, Trường ĐHKHT tiếp tục duy trì số lượng bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế (28 bài) trong đó có 22 bài báo thuộc hệ thống ISI/Scopus (năm 2015 có 16 bài), có 2 bài thuộc các tạp chí được xếp hạng Q1 (Có chỉ số trích dẫn cao). Dẫn đầu trong công bố quốc tế năm 2016 là Khoa Kinh tế Chính trị, đặc biệt TS. Trần Quang Tuyến - có 9 bài. Nếu tính theo số bài báo SSCI phân ngành Kinh tế và Kinh doanh trên tổng số giảng viên, Trường Đại học Kinh tế được xếp vào loại cao tại Việt Nam.

Cũng trong năm 2016, lần đầu tiên tất cả các khoa trực thuộc Trường ĐHKHT đều có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Đây không chỉ là kết quả của những nỗ lực cá nhân của các giảng viên trong trường mà còn thể hiện tính đúng đắn của những chính sách khuyến khích, hỗ trợ và nâng cao năng lực của Trường ĐHKHT và của ĐHQGHN, đồng thời khẳng định chiến lược phát

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị Quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ V Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Với truyền thống đoàn kết và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, Nhà trường đã từng bước vượt qua được những khó khăn và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.





triển trở thành đại học nghiên cứu đạt đẳng cấp quốc tế của trường.

Đặc biệt, trong năm qua, số lượng các đề tài cấp nhà nước của Nhà trường tăng mạnh. Cụ thể, Trường đã đầu tư thành công 11 đề tài Nhà nước thuộc các chương trình nghiên cứu khác nhau như KX01, KX04, Chương trình Tây Bắc, Chương trình biến đổi khí hậu, Quỹ Nafosted... Đây là những nguồn lực quan trọng giúp cho trường nâng cao năng lực nghiên cứu, mở rộng các mối

quan hệ về nghiên cứu và hỗ trợ công tác đào tạo...

Bên cạnh đó, Trong năm 2016, Trường ĐHKT tiếp tục tổ chức nhiều hội thảo quốc tế có tiếng vang và sức lan tỏa rộng trong giới chuyên môn như: Hội thảo quốc tế "Pháp quyền ở Châu Á: Việt Nam và TPP", "Hội thảo Châu Á - Thái Bình Dương về Quản trị thông tin (APCIM)", Hội thảo "Phát triển thương mại biên giới: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam", Hội thảo "Quản

trị theo phong cách Nhật Bản tại Châu Á: phát triển hợp tác kinh doanh tại Việt Nam", tham gia "Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5" với vai trò chủ trì Tiểu ban Kinh tế và Sinh kế. Các hội thảo quốc tế đã thu hút sự quan tâm của nhiều giáo sư, học giả ngoài nước... Trong năm 2016, Trường ĐHKT cũng đã tổ chức nhiều hội thảo trong nước, tiêu biểu là các hội thảo "Công bố báo cáo kinh tế thường niên 2016", "Vai trò của ngân hàng xanh trong xanh hóa nền kinh tế" với sự tham gia và quan tâm của



nhiều bộ, ngành, các chuyên gia kinh tế hàng đầu, các nhà nghiên cứu thuộc các viện/ trường đại học lớn ở Việt Nam.

ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Năm 2016 trường đã mở mới 4 chương trình chất lượng cao, đó là: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế Quốc tế, Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính và Thạc sĩ Kinh tế biển. Cũng trong năm 2016, Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh thành công khóa đầu tiên của 2 chương trình đào tạo Cử nhân chất lượng cao ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế quốc tế và hiện đang tiến hành tuyển sinh 2 chương trình đào tạo sau đại học là Thạc sĩ Kinh tế biển và Thạc sĩ Quản trị các tổ chức tài chính. Đây là những chương trình đào tạo được xây dựng gắn liền với thực tiễn và đạt chuẩn quốc tế. Các chương trình đào tạo này sẽ giúp Trường nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội, đồng thời khẳng định thương hiệu.

Đội ngũ cán bộ trình độ cao là một trong những chìa khóa then chốt để nhà trường thực hiện thành công sứ mệnh đào tạo chất lượng cao. Trong năm qua, Trường có 7 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư, trong đó có 3 nhà giáo là giảng viên cơ hữu, nâng tổng số Giáo sư, Phó Giáo sư của Trường lên 24 người, trong đó có 2 Giáo sư và 22 Phó Giáo sư. Với tỷ lệ giảng viên có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư là 23% cùng với tỷ lệ giảng viên có học vị Tiến sĩ đạt 73% trường đã đạt, thậm chí cao hơn, yêu cầu đối với tiêu chí đại học nghiên cứu theo quy định của ĐHQGHN. Điều này thể hiện chất lượng nguồn nhân lực của Trường ngày càng được nâng cao, đây là điều kiện tiên quyết và cơ bản nhất để đẩy mạnh chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong toàn trường. Bên cạnh đó, các giảng viên Trường ĐHKHT được các tổ chức ngoài ĐHQGHN đánh giá cao về năng lực nghiên cứu, tư vấn và được mời

tham gia vào các chương trình nghiên cứu và hội đồng tư vấn cấp quốc gia. Giảng viên của Trường được mời tham gia vào Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, mã số KX01/16/20 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Hội đồng Khoa học ngành Kinh tế học nhiệm kỳ 2016 - 2018 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted); Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính và Tiền tệ Quốc gia; Hội đồng Lý luận Trung ương... Điều này thể hiện sự ghi nhận của xã hội đối với những kết quả nghiên cứu, tư vấn cũng như năng lực nghiên cứu, tư vấn của các giảng viên trong trường trong thời gian qua.

Cùng với đó, Trường ĐHKHT là đơn vị đầu tiên trong ĐHQGHN triển khai thành công thu học phí và chấm công, nghỉ phép online. Năm 2016, Trường đã đưa vào vận hành 4 trang web mobile tiếng Việt, đồng thời nâng cấp



hệ thống website theo định kỳ, nâng cấp hệ thống quản trị web và thay đổi giao diện website tiếng Việt, tiếng Anh. Năm 2016, website Trường ĐHKT tiếp tục được đánh giá là một trong những website tiêu biểu trong việc thực hiện phát triển tài nguyên số của ĐHQGHN. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của Trường trong việc cung cấp một cách nhanh chóng, đầy đủ, phong phú các thông tin hoạt động, tài liệu khoa học tới cán bộ, giảng viên, người học và các đối tác của trường nhằm phục vụ đặc lực hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đạt được, ngày 6/10/2016, cùng với 2 trường đại học thành viên của ĐHQGHN, Trường ĐHKT đã vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là 1 trong 6 trường đại học đầu tiên trên

cả nước được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là niềm vinh dự, tự hào và là ghi nhận nỗ lực phấn đấu bền bỉ của toàn thể cán bộ, giảng viên Trường ĐHKT theo hướng đạt chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế trong đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và nền kinh tế.

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC

Một trong những thành công khác của Nhà trường là tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng hội nhập, đáp ứng nhu cầu xã hội. Tiêu biểu là việc thành lập Viện Quản trị Kinh doanh. Đây là mô hình viện đào tạo thuộc trường đại học đầu tiên của ĐHQGHN. Viện Quản trị Kinh doanh có con dấu, tài khoản riêng, có tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao theo xu hướng tự chủ đại học và chiến lược phát triển của Trường ĐHKT và ĐHQGHN. Sự ra đời của viện Quản trị

Kinh doanh góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo định hướng nghiên cứu của Trường đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong trường, tạo điều kiện cho các đơn vị phát huy được ở mức cao nhất những tiềm năng và thế mạnh của mình trong việc hoàn thành chức năng và nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ phát triển Trường ĐHKT với vốn pháp định 1 tỷ đồng và với 3 thành viên sáng lập là Trường ĐHKT, Tập đoàn Alphanam và Tập đoàn IMG đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là Quỹ hỗ trợ phát triển đại học đầu tiên trong các đơn vị thành viên ở ĐHQGHN và là kênh thu hút và tài trợ nguồn lực bổ sung cho nghiên cứu của các giảng viên, nghiên cứu viên cũng như người học của trường trong bối cảnh nguồn lực từ ngân sách Nhà nước ngày càng giảm.